

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN NGHI XUÂN**

Số: 1157/UBND-NN  
V/v trả lời kiến nghị của ông  
Nguyễn Văn Quế, thôn Yên  
Ngu, xã Xuân Yên

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nghi Xuân, ngày 19 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Quế, thôn Yên Ngu, xã Xuân Yên.

Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quế, thường trú tại thôn Yên Ngu, xã Xuân Yên (đơn do UBND tỉnh chuyển đến tại Văn bản số 4066/UBND-NL ngày 24/6/2019) với nội dung: *Đề nghị xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho anh Nguyễn Văn Giang (con trai của ông Nguyễn Văn Quế).*

Sau khi xem xét nội dung đơn và kiểm tra, rà soát hồ sơ liên quan, đối chiếu với các quy định Nhà nước về bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, Ủy ban nhân dân huyện trả lời ông Nguyễn Văn Quế như sau:

Nội dung phán ánh của ông Nguyễn Văn Quế đã được ông trực tiếp trình bày tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Xuân Yên và các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngày 11/1/2019, Ủy ban nhân dân xã Xuân Yên có Văn bản số 01/UBND trả lời ông Nguyễn Văn Quế. Theo đó, tại thời điểm kê khai thiệt hại do sự cố môi trường biển ông Nguyễn Văn Giang con trai ông Nguyễn Văn Quế đi xuất khẩu lao động không có mặt tại địa phương hợp bình xét, kê khai và thẩm định. Mặt khác theo hồ sơ của Hội đồng rà soát cấp xã và cấp thôn thì hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quế có hai thuyền thủ công kê khai là ông Nguyễn Văn Quế và ông Nguyễn Văn Đán (con trai ông Nguyễn Văn Quế) đã kê khai và hưởng chính sách đền bù theo quy định.

Ngày 17/7/2019, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với UBND xã, Ban cán sự thôn Yên Ngu và các thành phần liên quan kiểm tra lại các hồ sơ liên quan theo phán ánh của ông Nguyễn Văn Quế thì tại thời điểm họp dân, kê khai đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển thì ông Nguyễn Văn Giang không có mặt tại địa phương để làm các giấy tờ liên quan theo quy định là người thiệt hại phải trực tiếp kê khai. Quy định tại Phụ lục V. Về giải thích một số từ ngữ và trả lời câu hỏi trong công văn số 6851/BNN-TCTS (Ban hành kèm theo công văn 7433/BNN-TCTS ngày 01/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cụ thể tại câu hỏi 22 "*Đối tượng bị thiệt hại nhưng hiện tại không có mặt tại địa phương thì việc kê khai như thế nào? Trả lời: Địa phương, người nhà có trách*

nhiệm thông báo cho đối tượng bị thiệt hại về kê khai theo hướng dẫn” qua các ý kiến của Ban cán sự thôn, UBND xã, Tổ thẩm định của huyện phụ trách tại xã Xuân Yên trong thời điểm họp rà soát, kiểm tra, thẩm định ông Nguyễn Văn Giang không có mặt tại địa phương và địa phương đã thông báo cho người nhà nhiều lần nhưng ông Giang vẫn không về để làm các hồ sơ rà soát, xem xét theo quy định, mặt khác về hồ sơ hiện tại của ông Nguyễn Văn Giang chỉ có Giấy xác nhận xuất cảnh ghi ngày xuất cảnh 03/10/2016 của Công ty Cổ phần quốc tế Trường Hải và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan, hồ sơ chưa có Tổ thôn xóm xác nhận, chưa có phiếu kê khai của đối tượng, Hội đồng đánh giá thiệt hại cấp xã chưa xác định đối tượng thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Vậy, đối chiếu với các quy định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (tại Công văn số 6851/BNN-TCTS ngày 12/8/2016, Công văn số 7433/BNN-TCTS ngày 01/9/2016), của UBND tỉnh (tại Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 18/8/2016) và các văn bản quy định liên quan khác thì ông Nguyễn Văn Giang không đủ điều kiện đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển. Đề nghị Nguyễn Văn Quế nhận thức rõ và chấp hành các quy định của pháp luật. / *Thư*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
  - Sở Nông nghiệp - PTNT;
  - Ban Tiếp công dân tỉnh; | (để b/c)
  - Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
  - Ban tiếp Công dân huyện;
  - Phòng NN-PTNT; Thanh tra huyện;
  - UBND xã Xuân Yên;
  - Lưu: VT, NN;
- Gửi: VB giấy điện tử.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Tiến Hưng**